



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ยกเลิกประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย
(ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

โดยที่การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์) อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กสทช. จึงยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอลื่อนวันประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย (ด้านการสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อ ธุรกิจสื่อ และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสตรีททัศน์) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ